

## Lời mời nộp đề xuất:

### Tổ chức một hoạt động tương tác tại Meeting Point

Meeting Point 2024

#### Thông tin chính

<b>Cơ hội</b>	Tổ chức một workshop, hội thảo hoặc các hình thức hoạt động tương tác khác trong vòng 90 phút liên quan đến chủ đề <i>Góc nhìn từ cấp cơ sở</i> trong chương trình <i>Meeting Point 2024 về Nghệ thuật &amp; Hành động Xã hội tại châu Á (21–23/03/2024)</i>
<b>Dành cho</b>	Người thực hành văn hóa hoạt động trong lĩnh vực giao thoa giữa nghệ thuật và hành động xã hội
<b>Đến từ</b>	Châu Á
<b>Tổng số người tham dự</b>	8 nhà tổ chức hoạt động sẽ được chọn: 4 nhà tổ chức tại Việt Nam, và 4 nhà tổ chức từ các nước khác trong châu Á
<b>Các mốc thời gian quan trọng</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>→ Người nộp đơn cần có thể đến Hà Nội ngày 21 đến 23/03/2024 để tham dự chương trình Meeting Point</li><li>→ Bạn sẽ cần tổ chức hoạt động của mình vào buổi chiều một trong hai ngày 22 hoặc 23/03.</li><li>→ Tùy theo địa điểm và lịch bay/tàu, ngày đến sẽ được ấn định vào 20 hoặc 21/03 và ngày đi sẽ vào 24/03.</li></ul>
<b>Ngôn ngữ làm việc:</b>	Chương trình chính của Meet Point diễn ra bằng tiếng Anh. Các hoạt động có thể diễn ra bằng các thứ tiếng khác, trong trường hợp đó kinh phí cho việc biên/phiên dịch nên được đưa vào dự toán ngân sách.
<b>Hỗ trợ:</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>→ Toàn bộ chi phí di chuyển và ăn ở cho <u>một</u> người điều hành / người hướng dẫn workshop cho mỗi hoạt động đến tham dự Meeting Point tại Hà Nội</li><li>→ Kinh phí 750 USD cho một hoạt động không giới hạn mục chi</li></ul>

**Hạn chót nộp đề xuất: Ngày 12/11/ 2023**

#### **Tóm tắt chương trình:**

Năm 2024, Mekong Cultural Hub (MCH) sẽ tổ chức chương trình *Meeting Point* về *Nghệ thuật & Hành động Xã hội* lần thứ 3. Phần sự kiện trực tiếp của Meeting Point sẽ diễn ra từ ngày 21 đến 23/03/2024 tại Hà Nội, và được tổ chức dưới sự hợp tác cùng Heritage Space. Chúng tôi hy vọng sẽ có từ 80 đến 100 người tham dự chương trình này.

MCH đang làm việc với các cộng sự và thành viên trong mạng lưới của chúng tôi nhằm tổ chức một thảo luận bàn tròn về ý tưởng chủ đạo, hai hội thảo giám tuyển, một số can thiệp sáng tạo và một phiên chia sẻ về chương trình Gặp gỡ tại Địa phương sẽ tạo thành một phần của chương

trình kéo dài ba ngày. Chúng tôi cũng mời các tổ chức và đơn vị văn hóa và nghệ thuật đối tác hoạt động ở cấp khu vực tại châu Á tổ chức các hoạt động của họ. Để đảm bảo sự đa dạng của các tiếng nói và hướng tiếp cận cho các chương trình thảo luận, chúng tôi kêu gọi sự tham gia của những người thực hành, các tập thể và tổ chức khác có góc nhìn mà họ muốn chia sẻ hoặc khám phá thông qua nền tảng Meeting Point.

Vì thế, với lời kêu gọi này, chúng tôi mong muốn mời tổng số 8 cá nhân hoặc tổ chức, trong đó mỗi ứng viên được chọn sẽ tổ chức một hoạt động trong khuôn khổ chương trình Meeting Point. 4 cá nhân/tổ chức được chọn sẽ đến từ Việt Nam, 4 cá nhân/tổ chức còn lại đến từ các nước khác trong châu Á. Những hoạt động này cần thỏa mãn các điều kiện sau để được xem xét tham dự:

- Liên quan đến chủ đề *Góc nhìn từ cấp cơ sở* - nghệ thuật và hành động xã hội tại châu Á
- Bản chất hoạt động mang tính tương tác
- Phù hợp cho khoảng 20-30 người tham dự
- Diễn ra trong vòng 90 phút

Các nhà tổ chức phải là công dân châu Á và cư trú tại châu Á trong thời gian chương trình Meeting Point.

MCH sẽ hỗ trợ chi phí di chuyển và ăn ở cho một người tới tổ chức hoạt động. Mỗi nhà tổ chức cũng sẽ được hỗ trợ kinh phí 750 USD cho việc tổ chức hoạt động. Nhà tổ chức hoàn toàn tự chủ trong quyết định sử dụng khoản kinh phí này.

Chúng tôi chào đón các đề xuất đa dạng về nội dung và hình thức hoạt động và không có hạn chế nào đối với các đề xuất. Chúng tôi đặc biệt quan tâm đến các workshop nghệ thuật, hoặc các nghiên cứu hành động. Chúng tôi cũng chào đón các hoạt động thảo luận, đào tạo và giao lưu. Chúng tôi sẽ cân nhắc lựa chọn các đề xuất dựa trên sự đa dạng về góc nhìn, tiếng nói và chủ đề; và chúng tôi tìm kiếm sự đa dạng về địa lý, bản sắc và thực hành giữa các nhà tổ chức. Quá trình lựa chọn sẽ do một hội đồng độc lập thực hiện.

Trong đề xuất của bạn, chúng tôi sẽ yêu cầu cung cấp một bản dự toán ngân sách sơ bộ (điều này nhằm đảm bảo đề xuất của bạn phù hợp với các nguồn lực chúng tôi có thể hỗ trợ). Những hạng mục có thể cân nhắc đưa vào dự toán như sau:

- Trang bị và nguyên vật liệu (mua tại địa phương)
- Trọng lượng hành lý bổ sung (đối với nguyên vật liệu cần phải vận chuyển từ nơi khác)
- Chi phí đi lại cho bất kỳ đồng nghiệp nào bạn muốn mời tới điều hành hoạt động của mình
- Phiên dịch (lưu ý ngôn ngữ sử dụng trong Meeting Point là tiếng Anh)
- Ghi tư liệu
- Thù lao cho (các) nhà tổ chức

Xin lưu ý: Sẽ có một buổi định hướng bắt buộc dành cho tất cả các nhà tổ chức vào thứ 3, ngày 19/12/2023 từ 16:30 – 18:00 (giờ Việt Nam). Sau buổi gặp mặt này, tất cả các nhà tổ chức cần hoàn thiện kế hoạch chi tiết và bản yêu cầu kỹ thuật cho hoạt động của mình để nộp cho MCH vào ngày 31/01/2024. Mỗi nhà tổ chức cần tham gia một buổi đánh giá trực tiếp với Người quản lý Chương trình dành cho Mạng lưới và Liên minh của MCH trong tháng 02/2024. Kinh phí hỗ trợ sẽ được cấp sau buổi gặp này.

### Cách đăng ký

Vui lòng nộp đề xuất theo mẫu, có thể tải xuống tại [đây](#). Các đề xuất cần được gửi về email [meetingpoint@mekongculturalhub.org](mailto:meetingpoint@mekongculturalhub.org) trước hạn chót ngày 12/11/2023.

### Phiên hỏi đáp

Chúng tôi sẽ tổ chức một phiên hỏi đáp nhằm giải đáp câu hỏi mà bạn có về mẫu đề xuất và quá trình lựa chọn.

**Ngày:** 17/10/2023

**Giờ:** 5 giờ chiều (giờ Việt Nam)

**Link:** <https://us02web.zoom.us/join/joinmeeting/register/tZEseygrjliE9Y8YT2FlxAhTpfVinu14Ju>

Nếu có bất kỳ câu hỏi nào về chương trình hay hồ sơ ứng tuyển, bạn có thể liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ [meetingpoint@mekongculturalhub.org](mailto:meetingpoint@mekongculturalhub.org).